

Đổi mới, Cộng tác, Hoàn thiện

thành công.

**WorldShare Management Services (WMS)** là nền tảng quản lý thư viện công nghệ điện toán đám mây hỗ trợ chiến lược ưu tiên với dữ liệu hoạt động, tập trung vào trải nghiệm người dùng, và API khung công việc kết nối thư viện tới tất cả hệ thống của tổ chức. WMS giúp thư viện cung cấp thông tin kịp thời.

# WMS

## cùng bạn vươn tới thành công.

Cộng tác và đổi mới là lựa chọn của WMS kể từ khi ra mắt. Cung cấp cho người dùng quyền truy cập theo yêu cầu vào các tài nguyên trong thư viện và khám phá trực quan, phân phối được tối ưu hóa. Tiết kiệm thời gian thực hiện công việc và tận dụng sức mạnh của hàng nghìn thư viện trong cộng đồng WorldShare để tạo ra những đột phá.

### **Quản lý tài liệu in và điện tử trong một giao diện duy nhất.**

WMS tích hợp tài liệu điện tử và in vào một giao diện web duy nhất giúp quy trình làm việc hiệu quả hơn đến bốn lần so với các hệ thống kế thừa hoặc các nền tảng đám mây khác. Xác định, thu thập, mô tả và cung cấp cho người dùng tài liệu điện tử và tài liệu in. Với dữ liệu WorldCat® tiết kiệm thời gian xử lý.

### **Khai phóng tiềm năng với sự hợp tác nhóm.**

Tim và yêu cầu holding trong thư viện hoặc trong tổ chức không cần thay đổi giao diện. Lưu thông được sắp xếp hiển thị được chia sẻ vào các tệp bạn đọc và lưu giữ thực hiện không ảnh hưởng đến việc kiểm soát địa phương đối với các chính sách và lưu thông.

### **Vượt xa sự mong đợi của người dùng với khả năng khám phá trực quan.**

WMS mang đến trải nghiệm giao diện duy nhất cho tìm kiếm toàn bộ bộ sưu tập và tất cả cơ sở dữ liệu của thư viện, tìm trong các thư viện khác, xem trạng thái tài liệu, giữ chỗ, xem xét tài khoản, gia hạn các mục, v.v. Với WorldCat làm nền tảng, WMS kết nối người dùng với các nguồn tài nguyên toàn cầu vô song thông qua mạng lưới thư viện mạnh mẽ của OCLC.

### **Đổi mới và kết nối với các API.**

Một loạt các API, đi kèm với đăng ký WMS, cho phép xây dựng các ứng dụng để tùy chỉnh quy trình công việc. WMS tích hợp với các hệ thống công nghệ trong khuôn viên trường của bạn — bao gồm quản lý tài chính, quản lý học tập và hệ thống hồ sơ sinh viên — để bạn có thể kết hợp liền mạch các công nghệ hiện có vào quy trình làm việc của mình.

### **Chứng minh giá trị thư viện với dữ liệu có thể hành động.**

Dữ liệu phù hợp là rất quan trọng. Là một nền tảng tích hợp đầy đủ được cung cấp bởi kho phân tích dữ liệu hiện đại, WMS cung cấp dữ liệu có thể hành động từ tất cả các phòng ban ở các định dạng bạn thích. Và không cần phải có chuyên môn kỹ thuật. Các báo cáo tùy chỉnh, hình ảnh trực quan và khả năng đánh giá việc lưu giữ bộ sưu tập so với các thư viện khác có thể giúp đưa ra các quyết định quan trọng trong toàn thư viện và hỗ trợ vai trò quan trọng của bạn đối với sự thành công của học sinh.



Chi tiết WMS truy cập  
[oc.lc/wms](http://oc.lc/wms)

# Chung tay xây dựng tương lai.

## Quản lý thư viện trong tầm tay.

WMS cung cấp giải pháp quản lý thư viện bao gồm các phân hệ: quản lý tài nguyên số, bổ sung, tìm kiếm, lưu thông, quản lý siêu dữ liệu, chia sẻ tài nguyên (mượn liên thư viện), báo cáo và API.



WMS giúp thư viện hoàn thành nhiệm vụ được giao thông qua hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm quản lý thư viện giữa các thư viện trong cộng đồng toàn cầu.

**Chia sẻ dữ liệu.** Các thư viện thành viên OCLC đã giúp xây dựng và liên tục cải tiến WorldCat và WorldCat Knowledge base. Dữ liệu WorldCat là nền tảng của WMS, cung cấp dữ liệu gồm dữ liệu điện tử và mô tả thư mục. WMS giúp thư viện chia sẻ điều khoản cấp phép, thông tin nhà cung cấp... giúp tiết kiệm công sức, hỗ trợ kiểm soát cục bộ.

**Chia sẻ công nghệ.** Nền tảng WorldShare cung cấp chia sẻ công nghệ cho các thư viện sử dụng WMS. Điều này cho phép mọi người được hưởng lợi từ các máy chủ được chia sẻ, cập nhật phần mềm đồng thời và tự động, giao tiếp với các thư viện khác.

**Cộng đồng chia sẻ.** Các thư viện WMS có thể tham gia vào hoạt động cộng đồng OCLC. Nơi chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên, nhân viên thư viện. WMS thiết kế phản hồi từ các thành viên và không ngừng phát triển phục vụ nhu cầu người dùng.

**Đăng ký WMS** còn bao gồm các báo cáo, dự trữ khóa học, ảnh bìa, giao diện cho thiết bị di động, ứng dụng di động cho nhân viên thư viện và công cụ OAI-PMH.

**Trung tâm Cộng đồng OCLC** giúp thư viện tìm thấy thông tin 24/7, bao gồm cập nhật sản phẩm, tài liệu, đào tạo và hướng dẫn, sự kiện và thảo luận.



“thật sự hữu ích...”

“[WMS] cho phép quản lý sách điện tử, đăng ký tạp chí, bổ sung theo nhu cầu của bạn đọc... Giúp quản lý tài nguyên điện tử, điều mà trước kia chúng tôi chưa từng được trải nghiệm.”

### Josh Petrusa

Phó trưởng Dịch vụ bộ sưu tập và kỹ thuật số, Butler University  
Indianapolis, Indiana, Hoa Kỳ

# Chung tay quản lý thư viện tiết kiệm thời gian và chi phí.



“chia sẻ biểu ghi thư mục hiệu quả”

“WMS... cho phép chia sẻ biểu ghi thực mục trong cộng đồng toàn cầu và giúp quản lý tài liệu truyền thống, tài liệu điện tử.”

**Javier García García**

Phó Giám đốc Quy trình và Dịch vụ  
Thư viện Đại học Complutense Madrid, Tây Ban

Đọc thêm chia sẻ trải nghiệm của các thành viên khác tại [oclc.org/stories](https://oclc.org/stories).



## Đáp ứng nhu cầu với tiện ích bổ sung

- **Tổng hợp, đào tạo và kiểm tra** với “WMS sandbox”, nơi bạn có thể đào tạo nhân viên và kiểm tra cấu hình, API trên tập hợp dữ liệu cục bộ hiện tại và đầy đủ của thư viện. *Không ảnh hưởng đến môi trường sản xuất hoặc dữ liệu WMS.*
- **Kết nối với tài chính của thư viện** để dàng quản lý hóa đơn, chi phí, phạt...

Chi tiết truy cập [oclc.org/wms](https://oclc.org/wms) .

Because what is known must be shared.®

